

## Kỷ niệm ngày Quân Lực tại Nam California

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Huy/Ng&# i Vi&# t  
Th&#7913; Hai, 18 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2012 07:50

---

“Năm nay, mặt trận này, chúng ta lại kỷ niệm ngày Quân Lực, ngày mà tập thể quân đội đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cứu nguy quốc gia, chúng ta vẫn không quên đồng chí anh sinh viên và những lính VNCH trong cuộc chiến chống sự xâm lược.”

WESTMINSTER (NV) - Kỷ niệm ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu năm nay tại Nam California đã diễn ra trong hai buổi liên tiếp vào cuối tuần vừa qua tại Trung tâm Đài Chiến Sĩ Việt Nam, Westminster.



**Cửu Đới Tá Tru&# n M&# ng Chi (m&# c áo veston) c&# hành l&# đ&# t quân k&# r&# theo l&# nghi quân cách. (Hình: Nguyễn Huy/Ng&# i Vi&# t)**

Vào lúc 6 giờ 30 chiều tại Trung tâm B&# y, 16 Tháng Sáu, hàng trăm đồng hương và cựu quân nhân chính VNCH đã tập trung đông đảo trước sân đài để cùng tham dự lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ quân nhân chính VNCH hy sinh để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam trước sự xâm lược trong đó có những người đã xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt để cứu sự hòa bình của toàn thể gia đình và cộng đồng.

Lễ truy điệu được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California tổ chức cùng các hội quân nhân thu&# c nhi&# u binh chiến trong QLVNCH trước năm 1975. Chủ tọa buổi lễ là cửu Đới Tá Tru&# n M&# ng Chi, một sĩ quan QLVNCH xuất thân từ Trường Võ Bị Liên Quân Việt Nam, từng thân cận quân nhân Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Khai mạc buổi lễ, ông Phan Tấn Nguyễn, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, nhắc đến tinh thần của những lính VNCH, cho dù đã 37 năm sau khi cuộc chiến chấm dứt, những lính VNCH vẫn còn nguyên vẹn tinh thần chiến đấu, hy sinh và phục vụ cho đất nước. Trong chiến tranh bảo vệ miền Nam trước sự xâm lược của CSBV, những lính VNCH đã hy sinh quá nhiều để toàn dân Việt Nam không thể nào quên đồng chí anh sinh viên đó.

## Kỷ niệm ngày Quân Lực tại Nam California

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Huy/Ng&#i Vi&#t  
Th&#7913; Hai, 18 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2012 07:50

---

Ông nói: “Năm nay, mặt trận này, chúng ta lại kỷ niệm ngày Quân Lực, ngày mà tập thể quân đội đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cứu nguy quốc gia, chúng ta vẫn không quên được những sự hy sinh của anh em lính VNCH trong cuộc chiến chống sự xâm lược.”

Cứu đời tá chủ ta cũng như cứu tinh thần chiến đấu anh dũng, can cường của anh em lính VNCH và những sự hy sinh của họ cho chúng ta được sống trong an vui.

Tập đó, về chủ tịch buổi lễ truy điệu đã cùng các đồng chí của liên quân có hành trình tham dự đoàn kết trở về quê hương theo lễ nghi quân cách.

Phát biểu trong dịp này, hiện tại Phạm Văn Khảm, thủ tục Châu Đốc Cao Đài Nam California, đội diễu hành Liên Tôn, cất lên những lời ca ngợi chí tôn gia họ cho những chiến sĩ, anh hùng quân cán chính VNCH được siêu sinh, tinh thần và cứu cho mọi người dân Việt cùng quy tụ tâm nguyện thi chí được sống.

Ngay sau đó, hơn 20 tín hữu Cao Đài trong dịp phụng sự, theo sự điều khiển của hiện tại Phạm Văn Khảm, cất lên tiếng ca kinh trong một thời gian cao siêu vang dội không gian trở về quê hương.



**Quang cảnh lễ vinh danh anh em lính VNCH tại Trường Đài Chiên Sĩ Việt M  
sáng Chấn Nhấn t. (Hình: Nguyễn Huy/Ng&#i Vi&#t)**

Mọi vị chính vòng hoa tươi thắm của các đồng chí quân cán chính VNCH và các thành viên trong cuộc đứng trước các đội diễu hành trở về quê hương để thể hiện lòng tri ân của mọi người dân Việt trở về những sự hy sinh của chiến sĩ VNCH và đồng minh.

## Kỷ niệm ngày Quân Lực tại Nam California

Tên: Nguyễn Huy/Người Việt

Địa chỉ: Hai, 18 Tháng 6 Năm 2012 07:50

---

Sau cùng, trước khi kết thúc, một chương trình văn nghệ để tranh đấu ban tù ca Xuân Diệu cùng các đoàn thể trong cộng đồng giúp vui, tạo thêm khí thế tranh đấu trong lòng những người lính VNCH còn ghi khắc Tước Quốc-Danh Dục-Trách Nhiệm.

Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, các quân nhân thuộc hầu hết các binh chủng trong QLVNCH tại tụ tập trước sân hàng đài để làm lễ vinh danh những người lính VNCH. Hầu hết các cựu chiến binh tham dự đều trong những bộ quân phục hầu hết sạch trang trọng của họ và mình, khi họ bước lên hè tại miền Nam California như rực rỡ sáng thêm lên. Hơn 20 hàng đoàn quân cán chính VNCH đều tham dự lễ vinh danh này. Các bộ phận trong Tổng Hội Sinh Viên Nam California cùng các thành viên trong cộng đồng đều trang trọng khoác lên các những cựu chiến binh VNCH có mặt trong buổi lễ này những vòng hoa, khi họ nhìn thấy những người không khi họ nhìn thấy những cựu chiến binh những ngày nào.